



ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย)
ในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ ๓)

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ ๓) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอดและตอบสนองความต้องการของประเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการและสาธารณชนทั่วไป และเป็นการพัฒนาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอันจะนำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับประเทศ

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย) ในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ ๓) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนัฐชากานต์ เดวิส)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย)
ในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ ๓)

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อผู้เขียน
๑	การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2	นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
๒	การใช้ CIPPIEST model เพื่อประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผู้เรียนโรงเรียนวัดขนุน (พรหมราชภรณ์วิทยา)	นางศศิณดา กิตติพัฒน์พงษ์
๓	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ โรงเรียนมัธยม วัดธาต (รัตนวิมลอนุสรณ์)	นายเสถียร นามซารี นางสาวหนูกัญท์ ปาโส นางภัทรานิชช์ สินธุ์พรม
๔	การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอไชยา	นางเบญจพร สมุทรเศรษฐ์
๕	การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขานาใน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2	นางสาวกรวรรณ ยีนนาน
๖	การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด	นายสุทัศน์ สังคะพันธ์
๗	การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วย 3P Model ของโรงเรียน ทำเพื่อวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร	นางปญุชร์ศม์ ชัยบุญ
๘	การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “โนราวังเต่า : รากแห่งวัฒนธรรมศรัทธา	นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย
๙	รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านบางกรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา	นางปานจันทร์ ชูเอียด
๑๐	การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา ผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านบางกรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา	นางปานจันทร์ ชูเอียด
๑๑	การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการ เรียนรู้ของครูห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์ นางสาวทัศนีย์ ทองไชย
๑๒	รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา	นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อผู้เขียน
๑๓	นวัตกรรมบริการการศึกษา GIVE & CARE ดูแลนักเรียนโรงเรียนวัดปัจจันตาราม ในสถานการณ์ COVID - ๑๙	นายสงคราม ที่น้ำคำ
๑๔	การบริหารจัดการขยะด้วยนโยบาย ๔ มี ๕ ต้อง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	นายสยาม สุ่มงาม
๑๕	การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในด้วยกระบวนการ PDC- ๒A โรงเรียนบ้านหนองยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑	นางสาวรชิกา วัฒนมาลี
๑๖	การพัฒนา รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการคิดและนวัตกรรม และการทำงานเป็นทีม	นางฉัตรมน อินทสร
๑๗	การสร้างและการพัฒนา รูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ บูรณาการความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา	นางอุบลวรรณ หอมสิน
๑๘	การพัฒนา รูปแบบเครือข่ายครุนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดออกแบบนวัตกรรมของผู้เรียน	นางกวิสรา ชื่นอุรา
๑๙	แนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม	นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์
๒๐	รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑	นางสาวรชิกา วัฒนมาลี
๒๑	รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิวุฒิ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยร่วมกับวิทยาลัยผู้เรียนโพลีเทคนิค เมืองผู้ใจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	นางสาวปานิสรา จ่างจิตร
๒๒	การศึกษาโค้งการเรียนรู้ที่แสดงออกต่อการได้มาซึ่งทักษะกลไกของนักเรียน ในกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษารูปแบบออนไลน์	นายสิทธิพงษ์ ปานนาค
๒๓	การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Unplugged สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕	นายอรุณรัชช ศาสตร์สกุล
๒๔	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการทดลอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓	นางสุมณฑา เกิดทรัพย์
๒๕	การพัฒนาแบบวัดและเกณฑ์ปกติคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ	นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล นางสาวรชมล วงศรบุญศรี นางสาวราตรี จาตุรัส นางสาวราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล นางสาวมรกันตา แซ่ลิ้ม ว่าที่ ร.ต. มนต์เมืองใต้ รอดอยู่

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อผู้เขียน
๒๖	การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบ CPDDER (ซีพีดีดีเออร์) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน สำหรับครูภาษาไทยในเขตตรวจราชการภาคใต้	นางจันทร์ดา ด้านคงรักษ์
๒๗	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณิตตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงร่วมกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา	นางสาวนิดาพรรณ ทองไทย
๒๘	การส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการสอนเชิงผลิตภาพร่วมกับ STEAM EDUCATION เรื่อง สัตว์ในโลกลอนาคตของฉันทน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒	นายกิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ
๒๙	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ TPACK และ PBL	นางสาวชฎาพร รัตนะกุล
๓๐	หลักพลธรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โทรศัพท์มือถือ	นางสาววรินทร์ จินดาวงศ์
๓๑	ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ TRICK เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านวังเต่า	นางสาวสิริพัทธ์กร กฐินหอม
๓๒	ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านวังเต่า	นางอรรมณ์ แก้วเซ่ง
๓๓	การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่มีต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังเต่า	นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ นางสาวสุชาดา จิตกล้า
๓๔	การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านวังเต่า โดยใช้แบบฝึกทักษะ	นางอาทิตย์ยา จันทรเทศ
๓๕	การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว ด้วยรั้วกระโดดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านวังเต่า	นายสาธิต ดั่งนัย
๓๖	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านวังเต่า	นางสาวจุรารัตน์ คำแหง
๓๗	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน (การเล่นลูกสองมือบนการเซต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ โรงเรียนบ้านวังเต่า	ว่าที่ ร.ต.ยศพนธ์ อักษรนำ

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อผู้เขียน
๓๘	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓	นายพิรฤต เครือฉุนทีระยุทธ
๓๙	การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง ทักษะการใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านวังเต่า	นายพรนิวัฒน์ สังข์โชติ
๔๐	การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมสแคชบนเว็บไซต์ เรื่อง การสร้างเกมบวก เลขธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านวังเต่า	นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์
๔๑	การพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น	นายชยาวิชญ์ ธาตุชัย นางสาวศศิธร ออกอู่
๔๒	การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อช่วยในการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา	นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร